

หัวข้อข่าว : กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจปชช. ประเด็นเปิดประเทศ ชี้ 72% หวั่นโควิดระบาศ

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 30 ตุลาคม 2564

ที่มา : <https://ch3plus.com>



ละคร/ซีรีส์

รายการ

ข่าว

Fandom

IWAG

Special

LIVE (๙)

CH3Plus Premium



กรุงเทพโพลล์



เรื่องที่หวังกับการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.64

- ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น 51.1%
- เกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ 43.4%
- สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนได้ 42.7%
- กระตุ้นการท่องเที่ยว 39.9%
- ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 37.5%
- สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศ 20.2%

00:55 / 04:30



เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์

## กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจปชช. ประเด็นเปิดประเทศ ชี้ 72% หวั่นโควิดระบาศ

30 ต.ค. 2564 | 31 view



เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ : 18.00 - 18.20 น.

การเตรียมพร้อมเปิดประเทศ สำคัญรัฐบาล ก็ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับสถานการณ์ ขณะที่มีผลสำรวจจากกรุงเทพโพลล์ พบว่าประชาชน 72% มีความกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

หัวข้อข่าว : กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจปชช. ประเด็นเปิดประเทศ ชี้ 72% หวั่นโควิดระบอบ

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 30 ตุลาคม 2564

ที่มา : <https://ch3plus.com>

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ปรากฏว่า ประชาชนร้อยละ 51.1 หวังว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 43.4 หวังว่าจะเกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ

ส่วนเมื่อถามถึงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใด ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

โดยในการสำรวจ พบว่า เรื่องที่กังวลมากที่สุด คือ การอนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมา คือ การที่นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบแล้วมาจากประเทศเสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัว ร้อยละ 66.5 และ การให้ 4 จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ร้อยละ 62.4

ด้านนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร กล่าวว่ จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังเปิดประเทศ คาดจะมีโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการเกือบ 70,000 ห้อง โดยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยอดจองล่วงหน้าเดือน พ.ย. ยังไม่มากนัก ส่วนหนึ่งรอดูความชัดเจนการใช้ระบบ Thailand pass แทน COE

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางไปก่อน 10-15 วัน คาดว่าเดือน ธ.ค.นี้ จะมียอดจองห้องพักเข้ามาคึกคัก ขณะที่ผู้ประกอบการ ยอมรับว่าจะต้องปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นราว 20 ถึง 30% ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าน้อยกว่าในช่วงปกติ ที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้น 70 ถึง 80%

ขณะที่การเตรียมความพร้อมของรัฐบาล กับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล กล่าวว่ นายกรัฐมนตรี มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดทำข้อกำหนด มีทั้งการให้สถานประกอบการประเมินตนเอง รวมถึงเปิดช่องทางให้ ประชาชน ร้องเรียนสถานประกอบการในพื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ Thai Stop COVID Plus และ เฟซบุ๊ก "ผู้พิทักษ์อนามัย (COVID Watch)" พร้อมได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อกำกับติดตาม มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดประเทศแล้ว คณะกรรมการบูรณาการจากทุกภาคส่วน จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้ง แต่ละหน่วยจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ โดยโฆษกรัฐบาล ขอให้มั่นใจระบบสาธารณสุขของไทยมีความเข้มแข็ง ซึ่งย้ำว่าหลายประเทศจับตาดูไทย และจะจัดทำพื้นที่ท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ตามรูปแบบของประเทศไทยด้วย